



มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ SME

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการรวบรวม
สรุปคัดย่อ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SME
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เพื่อเผยแพร่
มาตรการการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านต่างๆ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ไทย
โดยมีที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (www.cabinet.soc.go.th)
เว็บไซต์รัฐบาลไทย(www.thaigov.go.th)
และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
(www.mratchakitcha.soc.go.th) โดยผู้สนใจสามารถ
ศึกษารายละเอียด และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

หมวดที่ 1 ด้านภาษี		
1	ขอยยาระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่	1
2	กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	2-3
หมวดที่ 2 ด้านการเงิน / เงินทุน-กองทุน/ สินเชื่อ		
1	โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4
2	มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)	5
3	การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน	6
4	มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan	7
5	โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่	8
6	ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน	9-10
หมวดที่ 3 ด้านแรงงาน		
1	การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	11-12
หมวดที่ 4 ด้านการพัฒนา/ส่งเสริม/เพิ่มขีดความสามารถ/นวัตกรรม		
1	แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)	13

หมวดที่ 5 ด้านกฎหมาย /พ.ร.บ./พ.ร.ก./พ.ร.ฎ/กฎกระทรวง/ประกาศ/ฯลฯ

1	ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ.	14
2	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน)	14
3	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่)	14
4	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)	14
5	ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	14

หมวดที่ 6 ด้านปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ

1	มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	15-16
2	การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	17
3	มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	18-19

หมวดที่ 1

ด้านภาษี

01

ขอขยายระยะเวลาการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพื่อ สนับสนุนกิจการ เงินร่วมลงทุนและส่งเสริม ผู้ประกอบการกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมรายใหม่

[มติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559]

- ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์ เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 602) พ.ศ. 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

02

กรอบแนวทางการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม
หลักภายใต้โครงการสานพลัง
ประชารัฐ และการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

[มติ ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560]

ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการวิสาหกิจกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้

1. เห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. ให้ กค. ร่วมกับ วท. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองค่าใช้จ่าย เพื่อให้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ว่าจ้างทำวิจัยและกลุ่มผู้ว่าจ้างทำการวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สาระสำคัญของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ๙ ประกอบด้วย

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงให้เป็นการพัฒนางานวิจัยที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Demand driven research) สามารถใช้ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยของประเทศอย่างเร่งด่วน

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมกันตามโครงการสนับสนุนของรัฐ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสนับสนุนของรัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 3 เท่า เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแต่ละรายดังกล่าวที่จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องไม่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในปัจจุบันตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

หมวดที่ 2

ด้านการเงิน / เงินทุน-กองทุน/ สินเชื่อ

01

โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

[มติ ครม. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559]

- ทบวงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตราผลตอบแทนที่ธนาคารออมสินได้รับจากการปล่อยสินเชื่อ โดยให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการวงเงินของโครงการได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินมุ่งเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการการผลิต การให้บริการ คำสั่งและคำปลีกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอันดับแรก

- การขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับลูกค้ารายย่อย) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากเดิมกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม

02

มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ
SMEs ทั่วทุก
(Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 6)

[มติ ครม. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559]

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. โดยเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. มากขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับโครงการ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558) สรุปได้ ดังนี้

1) *คุณสมบัติผู้ขอค้ำประกัน* เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้และต้องเป็น SMEs ที่ผู้ให้กู้ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ให้กู้ได้

2) *ระยะเวลาค้ำประกัน* 7 ปี

3) *วงเงินค้ำประกัน* 100,000 ล้านบาท

4) *วงเงินค้ำประกันต่อราย* ไม่เกิน 40 ล้านบาท ต่อรายต่อสถาบันการเงิน

5) *ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน* ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ

6) *การรับภาระค่าธรรมเนียมของภาครัฐ* รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ ในปีที่ 1 อัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 1.25 ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 0.75 และปีที่ 4 อัตราร้อยละ 0.25 รวมวงเงินชดเชย 4,000 ล้านบาท

7) *วิธีการจ่ายค่าประกันชดเชย* ในแต่ละ Portfolio บสย. จะจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกัน SMEs ในระดับภาระค้ำประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non- Performing Guarantee : NPG) สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 30 ของแต่ละ Portfolio ทั้งนี้ บสย. จะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชยครั้งแรกในปีที่ 2 ของการค้ำประกัน และในปีถัดไปจนครบเมื่อสิ้นสุดการค้ำประกัน

8) *ระยะเวลาดำเนินโครงการ* สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (วงเงินค้ำประกันเต็มเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559)

9) *การชดเชยจากรัฐบาล* รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก 4,000 ล้านบาท และชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการ 7 ปี 10,250 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 14,250 ล้านบาท

03

การเสนอความเห็น
การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
ของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน
[มติ ครม. วันที่ 17 มกราคม 2560]

เห็นชอบการเสนอขอจัดตั้ง กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการต่อยอด
พัฒนารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้กระบวนการ
ส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ได้ดำเนินการพัฒนารธุรกิจและ
ผู้ประกอบการเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่

- 1) กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มี
มูลค่าสูง

04

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan [มติ ครม. วันที่ 21 มีนาคม 2560]

เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan และกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการจำนวน 2,250 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีต่อไป ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และให้ กค. ดำเนินการดังนี้

- พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ เช่น ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย
- ให้ ธพว. และ บสย. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายทราบถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวอย่างถูกต้องทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และให้คำแนะนำในการวางแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น
- ให้ กค. นำเสนอโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อบรรจุไว้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ต้องติดตามเร่งรัด รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ได้จากการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศต่อไปด้วย

05

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ
SMEs ทั่วทุก (Portfolio
Guarantee Scheme
ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่

[มติ ครม. วันที่ 1 สิงหาคม 2560]

เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทั่วทุก (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) (โครงการ PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

ให้รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในปีแรกในอัตรา ร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ปีที่ 3 0.75 และปีที่ 4 ร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านมา เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว รวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกันสามารถยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. ได้ง่ายขึ้น

2. การจ่ายชดเชยการค้ำประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non-Performing Guarantee: NPG)

ปรับเพิ่มการจ่ายชดเชย NPG โดยให้ บสย. รับผิดชอบจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละ Portfolio จากเดิม Coverage Ratio per Port สูงสุดอยู่ไม่เกินร้อยละ 23.75 เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของการค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน

3. การชดเชยจากรัฐบาล

บสย. จำเป็นต้องขอรับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเงินจำนวน 8,302.50 ล้านบาท โดยให้ บสย. ทำความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสำนักงบประมาณต่อไป

06

ขอความเห็นชอบในหลักการ
แนวทางการช่วยเหลือ
วิสาหกิจชุมชน

[มติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2560]

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุน โดยการดำเนิน *โครงการการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน* และ การส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่าน *โครงการ "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018"* โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. *โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน*

- เพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นแหล่งทุนและกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน หรืออุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ และแหล่งกำเนิดสินค้า และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เห็นชอบ
- เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับให้ยืมแก่วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- เป้าหมาย : จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร กษ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
- ระยะเวลาดำเนินงาน : ปีงบประมาณ 2560-2564

2. *โครงการ "จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018"*

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น
- เป้าหมาย : จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

หมวดที่ 3

ด้านแรงงาน

01

การกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ

[มติ ครม. วันที่ 13 ธันวาคม 2559]

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง) เสนอ

โดยคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้ดำเนินการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ และมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม/สาขาอาชีพ	อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)		
	ระดับที่ 1*	ระดับที่ 2**	ส่วนต่าง
<i>จักรกลและโลหะการ</i>			
1. ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล	460	550	90
2. ช่างเชื่อมเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ	500	600	100
3. ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง	450	540	90
4. ช่างเทคนิคระบบไฮดรอลิก	460	550	90
<i>เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น</i>			
5. ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น	400	485	85
6. ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	385	470	85
7. ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก	385	470	85
8. พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ	370	455	85

กลุ่มอุตสาหกรรม/สาขาอาชีพ	อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)		
	ระดับที่ 1*	ระดับที่ 2**	ส่วนต่าง
<i>แม่พิมพ์</i>			
9. ช่างเทคนิคเครื่องตัดอัตโนมัติ	450	540	90
10. ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม	430	515	85
11. ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม	430	515	85
12. ช่างขัดเงาแม่พิมพ์	380	455	75

*มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

** มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ปี ในบางสาขาอาชีพ นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 หรือได้คะแนนรวมในการทดสอบระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

หมวดที่ 4

ด้านการพัฒนา/ส่งเสริม/
เพิ่มขีดความสามารถ/นวัตกรรม

01

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 – 2564)

[มติ ครม. วันที่ 11 ตุลาคม 2559]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอและให้ใช้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของประเทศ รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าหมายในการส่งเสริม มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแนวคิดในการส่งเสริม SME คือการให้ความสำคัญกับทั้งการพัฒนา SME ที่มีศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถเป็นพลังหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด (Competitive Growth) ให้กับประเทศ และการพัฒนา SME ในระดับฐานรากให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราย
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเฉพาะกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาโลกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ

หมวดที่ 5

ด้านกฎหมาย /พ.ร.บ /พ.ร.ก./พ.ร.ท

/กฎกระทรวง/ประกาศ /ยลย

กฎหมาย / พ.ร.บ. /
พ.ร.ฎ. / ประกาศ ฯลฯ

1. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. [มติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559]
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน) [มติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559]
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายใหม่) [มติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559]
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) [มติ ครม. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560]
5. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) [มติ ครม. วันที่ 18 เมษายน 2560]

หมวดที่ 6

ด้านปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ

01

มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

[มติ ครม. วันที่ 17 มกราคม 2560]

เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งจะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้มีการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น และผลักดันอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ (Product Champion) ในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจ โดยยังคงสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็น อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย จึงมี มาตรการ ดังนี้

1) มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตอนที่ 71 ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 จำนวน 32 ประเภทย่อย โดยเห็นควรให้มีผลบังคับภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าสินค้าได้ทันช่วงเทศกาลตรุษจีน

2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่

I. *มาตรการทางภาษี* โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงานที่เป็นช่างเครื่องประดับประเภทที่ผลิตด้วยมือ หรือผลิตด้วยมือร่วมกับการใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนหรือผลิตคนเดียวตลอดกระบวนการผลิต

II. *มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ* โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่างกว้างขวาง การกำหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้รับประกันคุณภาพ (Hallmarking) และการจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

III. *มาตรการยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ* โดยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อย การจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์ และการพัฒนาทายาทช่างฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย

IV. มาตรการทางการเงิน โดยการขยายระยะเวลาดำเนิน มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยให้ผู้ ประกอบกิจการ SMEs ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้จะถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใด อย่างหนึ่งถึงก่อน และธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

3) มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการสนับสนุนให้มีการ ซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพ การ ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าที่สำคัญ รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวบนสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสายการบิน เป็นต้น

02

การลงทุนจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว

[มติ ครม. วันที่ 21 มีนาคม 2560]

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และให้กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาเร่งรัดการดำเนินโครงการ/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วโดยเร็วต่อไป และให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมกันด้วย

สำหรับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ เช่น การก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ในพื้นที่ การจ้างงานของแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น การสร้างความต้องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการลงทุน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ร้านค้า ศูนย์การค้า หอพัก / บ้านเช่า เป็นต้น
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีเพิ่มขึ้น และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น และสามารถเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
- มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อน/รบกวนแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่

03

มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

[มติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2560]

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ

2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 500 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

สาระสำคัญของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ประกอบการส่งออก/นำเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี เป็นลำดับแรกสำหรับผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น

2. ลักษณะคู่มือและเงื่อนไขการใช้คู่มือออกโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้วงเงิน 30,000 บาท ต่อราย โดยที่คู่มือดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คู่มือได้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการและใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ

3. *หัวข้อหลักยุทธศาสตร์* กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา ดำเนินการ การอบรมเน้นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน และการใช้คู่มือเป็นสำคัญ และอาจรวมถึงเรื่อง อื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น วิธีชำระเงินการบริหารความเสี่ยง ด้านการค้าต่างประเทศ การจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้น การขอสินเชื่อ กับธนาคาร เป็นต้น โดยกำหนดผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายใน ระยะแรกประมาณ 5,000 ราย

จัดทำโดย :
นางสาวพัชรพัชร พึ่งโพธิ์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 1301
www.sme.go.th